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สรุปแบบประเมินผล 
โครงการเวทวีิชาการอาจารยและนักศกึษาระดับบัณฑิตศึกษา  

คณะเภสชัศาสตร (JOURNAL CLUB) 
เรื่อง  Knowledge Management: Student Center Study 

วันพฤหัสบดีที่ 5 กรกฎาคม 2550   
หองประชุมไพโรจน  ทรพัยานนท   คณะเภสชัศาสตร มหาวทิยาลัยอุบลราชธาน ี

 

โครงการเวทีวิชาการอาจารยและนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะเภสัชศาสตร (JOURNAL 

CLUB) และคณะกรรมการจัดการความรูคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ไดจัดเวทีการ

แลกเปลี่ยนเรียนรูเร่ือง  Knowledge Management :Student Center Study ขึ้นใน 

วันพฤหัสบดีที่ 5 กรกฎาคม 2550  ทั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อเสริมสรางความเขาใจในเรื่องการจัดการความรู

และการกาวไปสูการเปนองคกรแหงการเรียนรูแกคณาจารย บุคลากรคณะเภสัชศาสตรและผูสนใจ  ประกอบ

กับการจัดการความรูและกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญนับวาเปนองคประกอบสําคัญในการ

ประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา นอกจากนี้ยังเปนการเปดโอกาสใหบุคลากรไดมีโอกาสพบปะ เพื่อ

แลกเปลี่ยนความรู ความคิดเห็น และประสบการณตลอดจนเปนการสรางความสามัคคีในหมูคณะ    

โดยการสัมมนาครั้งนี้มีคณาจารย บุคลากรคณะเภสัชศาสตร  ผูแทนจากคณะศิลปศาสตรจํานวน 2 

ทาน คือ ผศ.อินทิรา ซาฮีร และผศ.กิตติพร  โชปการและผูสนใจเขารวมการแลกเปลี่ยนเรียนรู รวมจํานวน  

42 ทาน   ในการสัมมนามี Facilitator 2 ทาน คือ ดร. วริษฎา   ศิลาออน และ  ดร.จินตนา  นภาพร 

คณะกรรมการจัดการความรูคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ซึ่งไดบรรยายและใหแนวความคิด

เร่ืองกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญโดยใชสไลด powerpoint   แสดงใหเห็นถึงความสําคัญของ

การมีรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมและยืดหยุน ซึ่งจะเปนปจจัยสําคัญในการผลิตบัณฑิตที่พึง

ประสงคของคณะเภสัชศาสตร และ student center study ยังนับเปนตัวบงชี้ที่ใชในการประเมินการประกัน

คุณภาพการศึกษา ในเรื่องมาตรฐานดานหลักสูตรและการเรียนการสอนของการประกันคุณภาพการศึกษา 

โดยสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)   คือตัวบงชี้ที่ 6.6 ที่มุงเนน

กระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ  และตัวบงชี้ที่ 2.2 ในคูมือประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

สถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา ของสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา นอกจากนี้ในพระราชบัญญัติ

การศึกษาแหงชาติ ป พ.ศ. 2542 ก็ใหความสําคัญของกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง  ทั้งนี้ได

ยกตัวอยางรูปแบบการเรียนรูที่มีหลายประเภท  เชน  การเรียนรูตามสภาพความเปนจริง การเรียนรูแบบ

หัวขอ การเรียนรูแบบรวมมือ การเรียนรูดวยความกระตือรือรน  สภาวะการฝกหัดดานความคิด   และจัดใหมี

การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหวางผูเขารวมสัมมนาในเรื่องการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

ตลอดจนเกณฑการประเมิน เชนการประเมินตามพัฒนาการ เปนตน   

ผศ.อินทิรา ซาฮีร ผูแทนคณะศิลปศาสตรไดรวมแลกเปลี่ยนเรียนรูในเรื่องความจําเปนที่ในรายวิชา

ตองมี course syllabus แผนการสอน ทั้งนี้โดยสวนมากการเรียนการสอนจะขึ้นอยูกับตัวผูสอนที่เปนผู

กําหนดทั้งหมด ซึ่งผูเรียนไมไดมีสวนรวมหรือวิเคราะหวาตองการการเรียนรูมากนอยเพียงใด  แมจะเปนใน
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รายวิชาที่มีวิชาที่ตองบังคับเรียนมากอน (pre-requisite) มาแลว ผูสอนมักจะตีความวา “ไมวาเด็กจะไดเกรด

อะไรตองมาเรียนรูใหมเทากันทั้งหมด”  ซึ่งในปจจุบันสิ่งที่ผูสอนควรตระหนักคือ  “การเรียนรูของผูเรียนแตละ

คนอาจไมเทากัน เพราะมีฐานความรูที่แตกตางกัน เชน เด็กที่ไดเกรด A เปรียบเทียบกับเด็กที่ไดเกรด C มี

ความสามารถไมเทากันในแตละหัวขอเรื่อง” ประกอบกับในปจจุบันนักศึกษาที่เรียนจะเปนกลุมใหญทําให

ผูสอนไมสามารถรูจักหรือคุนเคยกับเด็กทั้งหมดได  ผศ.อินทิราไดอางถึงการสอนของ อ.สัมพันธ จาก

มหาวิทยาลัยขอนแกน ที่ใชรูปแบบการสอนโดยเมื่อแนะนํารายวิชาแลวใหแจกใบประเมินใหนักศึกษา

ประเมินตัวเองวา “ หัวขอใดที่นักศึกษานาจะมีปญหา?”  เมื่อไดแบบประเมินแลว ผูสอนจะทราบไดวา

นักศึกษามีปญหาในหัวขออะไรบาง อาจเรียกมาคุยเฉพาะกลุม หรือใหหนังสือไปอานเพิ่มเติมแลวนัดพบเด็ก

เพื่อใหคําแนะนํา เปนการปรับฐานความรูของนักศึกษาใหเขาใกลกันใหมากขึ้น การเรียนการสอนจะไดงาย

ขึ้น  เปนการเปดโอกาสใหเด็กมีสวนรวมได  นอกจากนี้อาจถามถึง “ตัวอยางเอกสารที่คุณอยากอาน” “อยาก

รูเร่ืองไหนเปนพิเศษ” แลวคุยหัวขอนั้น ตัวอยางเชน สนทนาเกี่ยวกับภาพยนตร เร่ือง   สุริโยทัย ในชวงตนของ

การเรียนเกี่ยวกับประวัติศาสตรซึ่งไมกระทบรายวิชา   สําหรับคะแนนพัฒนาการ เนื่องจากเด็กมีฐานความรูที่

ไมเทากัน แมเด็กบางรายจะขยันแตเกรดที่ไดก็ไมสูงถึง A หรือ B แตอาจแสดงใหเห็นวามีคะแนนพัฒนาการที่

เพิ่มขึ้น แตความเฉียบคมในความรูอาจไมมาก  ผูสอนตองคอยใหกําลังใจ ชี้ใหผูเรียนเห็นถึงความสําคัญของ

การมีพัฒนาการที่เพิ่มขึ้น  ในการเรียนการสอนยังพบปญหา แกปญหาอยูเสมอ ไมหยุดนิ่ง ตองมีการปรับ

ยุทธวิธี แตโดยภาพรวม หากนักศึกษามีสวนรวมในการเรียนจะมีความสุขในการเรียนมากขึ้น 

ผศ.กิตติพร โชปการ ผูแทนคณะศิลปศาสตรไดรวมแลกเปลี่ยนเรียนรูวิธีทําใหนักศึกษามีสวนรวม 

โดยครั้งแรกที่พบเด็กจะใหเด็กประเมินบางหัวขออาจเคยเรียนมาแลวหรือมีบางประเดนใหมที่เพิ่มขึ้นมา เมื่อ

จบการเรียนการสอนในรายวิชานั้น ใหนักศึกษาประเมินผล เอาความคิดเห็นไปปรับใช   ในกรณีที่ตองสอน 

class ใหญ มีนักศึกษาประมาณ 200 – 300 คน ผูสอนอาจตรวจงานไมทัน feedback นักศึกษาไมได อาจ

ปรับเปลี่ยนโดยการใหรวมกลุมกันโดยความสมัครใจ ใหเปนเพื่อนที่รูจักกัน สะดวกในการทํางานดวยกัน นั่ง

เรียนใกลกัน เด็กจะตามกันเอง จากนั้นใหอภิปรายในกลุมยอยแลวสงตัวแทนมาเลา ทั้งนี้มีเงื่อนไขวาตอง

เปล่ียนผูนําเสนอไปเรื่อย ๆ เปนการกระตุนใหนักศึกษาทุกคนมีโอกาสแสดงออกและเสนอแนะ   ไมมุงเนน

เฉพาะนักศึกษาบางรายที่ชอบแสดงออกซึ่งมักเปนผูนําเสนอ  นอกจากนี้บางรายวิชาที่เคยใชการเรียนรูจาก

ประสบการณจริง ไดแก จิตวิทยาการทองเที่ยว อุตสาหกรรมการทองเที่ยว ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับนักทองเที่ยว 

ผูประกอบการทองเที่ยว โดยมีประเด็นเพิ่มเติมคือ นักศึกษาควรออกไปเรียนรูจากประสบการณจริงกอนหรือ

หลังจากเรียนเนื้อหาในหองเรียนทั้งหมด  ซึ่งผศ.กิตติพร ไดเคยลองใชกระบวนการเรียนรูทั้งสองแบบแลว ใน

ปจจุบันจะเปนการใหนักศึกษาเรียนรูจากประสบการณจริงกอน ซึ่งจะครอบคลุมส่ิงที่ตองการไดมากกวาและ

นักศึกษาไดฝกคิดมากกวา 

ดร. ฎายิน กุมภลํา หัวหนากลมวิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ ไดเลาประสบการณเขารวมการอบรมรูปแบบ

การเรียนการสอนแบบ T5 ที่ทางมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีไดเคยจัดขึ้น โดยมีวิทยากรหลักคือ Professor 

Leisley  ซึ่ง T5  เปนการเรียนการสอนที่เปล่ียนจากการเรียนจากวัตถุประสงคจากที่จะระบุเปนวันนี้อาจารย

จะสอนอะไรบางเนนเปน “การใหนักศึกษารูอะไรบาง” และเปลี่ยนการเรียนการสอนรูปแบบเดิมที่เนนการ

สอนบรรยายเปนหลัก ที่ทําใหนักศึกษาเพียงรูและเขาใจแตไมสามารถนําไปใชประโยชนได ใหเปน .” งานทีใ่ห
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นักศึกษาทําหรือรับผิดชอบคือ task“  โดยไดทดลองนําวิธีการเรียนการสอนนี้มาประยุกตใชในวิชาหลักวิธี

วิจัย ที่ตองการใหนักศึกษาสามารถเขียนโครงรางวิทยานิพนธ หรือ Research proposal และแบงงานเปน

สวนหาปญหา ตั้งสมมติฐาน และวางแผนการวิจัย ใหทําแบบประยุกต  ใน T5 ตอง assign reading ที่

เกี่ยวของกอน  เมื่อหาสมมติฐานมาใหเอกสารที่เกี่ยวของไปอานมา apply ทํา กอน present เขา class ตอง

สง assignment มากอน ใหอาจารย feedback กลับไปเมื่อเด็กนําเสนอ อาจารยผูสอนจะชวยเสริมเพิ่มเติม

ในชั่วโมงเรียน ผูเรียนอาจไดคําตอบที่ไมเหมือนกัน ก็จะมีการอภิปรายกันในกลุมวาแตละความเห็นมีขอถูก

หรือขอผิดอยางไร ชวยใหไดรับความรู ฝกการทํางานเปนทีม นอกจากนี้ในบางรายวิชาจะเตรียมในลักษณะ 

assign  reading และคําถามใหกอน จากนั้นใหผูเรียนสงผลงานมาใหผูสอนดูกอนนําเสนอในชั้นเรียนเพื่อจะ

ไดทราบวามีขอบกพรองที่ใดและแกไขใหถูกตองกอน  อาจมี mini-lecture ของอาจารย 

อ.นิภาพร เมืองจันทร กลุมวิชาชีวเภสัชศาสตรไดรวมแลกเปลี่ยนประสบการณที่ไดเขารวมอบรม T5 

ในรอบลาสุดที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจัดขึ้นเรื่อง T5 design4learning  วิทยากรคือ ผศ.ดร.อุทิศ  อินทร

ประสิทธิ์ นักศึกษาจะไดฝกการทํางาน  task  tutorial teamwork และ tool  เพื่อใหเกิดทักษะการ “ applying 

analyzing evaluating  ตลอดจนสามารถ create งานสรางสรรคใหมได “ ซึ่งเด็กจะไดความรูที่เปน

ประโยชนมากกวา remember และ/หรือ  understanding ในการเรียนรูเร่ือง T5 ผูบรรยายกําหนดใหทํา 

workshop  และรวมกันคิด competency และวัตถุประสงคการเรียนรู  มีการสราง learning evaluation ให 

task กับนักศึกษาและมีองคประกอบอื่นดวย  ในสวน application activity ตองมีที่มาในการทํางานแบงกลุม

นักศึกษาในกลุมอยางนอย 4 คน ตองมี resource ที่เอื้อใหผูเรียนตอบปญหาได  ให effort  ใหคะแนน และมี

การประเมินกันเองภายในกลุม โดยหากเปนไปไดควรใหประเมินผลในระหวางนักศึกษา ประเมินอาจารย

ผูสอนประเมินวานักศึกษาทําไดหรือไม  การประเมินควรอิงตาม competency นั้น  และคะแนนที่ใหในชวง

ระหวางทํากลุมตองนํามาคิดดวย  

อ.อุไรวรรณ อกนิตย กลุมวิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ ซึ่งผานการเขาอบรม T5 เชนกันไดเลาถึง

ประสบการณการลองนําแนวคิดของ T5 ไปใชวาเปนการเรียนในลักษณะ problem based learning ทําให

นักศึกษาสามารถจําไดและเอาไปใชไดจริง โดยไดทดลองในรายวิชา dispensing  ไดแจกเอกสาร

ประกอบการเรียนการสอนใหกอน จากนั้นใหนักศึกษาทํา pre-test  ใหเด็กซักถามถึงส่ิงที่ไมเขาใจ และใหทํา

กรณีศึกษาหรือ case จากการประเมินคิดวานักศึกษาสามารถทําไดดี  ครั้งที่ 1 มีเด็กไมอานเอกสารกอนเขา

เรียนจํานวน 10 คน ครั้งที่ 2 จํานวนผูไมอานเอกสารมากอนเขาชั้นเรียนลดลงเหลือเพียง 1 คน และเด็ก

ประเมินหรือให feedback กลับมาวารูสึกดี ทําใหกระตือรือรน อานหนังสือมากอน  จากที่เชื่อวาการเรียน

ลักษณะนี้เหมาะกับการเรียนในตางประเทศ  วิชาชีพเภสัชฯ ไมเหมาะกับการเรียนการสอนนี้ แตพบวาใน

ชั่วโมงแรก ๆ นักศึกษาจะไมกลาถามแตในชั่วโมงหลัง ๆ พบวาจะมีคําถามจากนักศึกษามากขึ้น  เมื่อใหทํา

กรณีศึกษาเดียวกัน 2 กลุม เมื่อกลุมแรกนําเสนอและมีผูที่มีความคิดเห็นแตกตางก็จะรวมอภิปรายและ

อาจารยสรุปให  

ดร.ลักษณา เจริญใจ รองคณบดีฝายวิชาการไดเลาประสบการณการสอนเรื่องความปลอดภัยใน

หองปฏิบัติการโดยใหนักศึกษาเรียนรูประเภทของสารเคมี มีการใชภาพการตูนเปนสื่อ และใหนักศึกษาทํา 

buzz group วาลักษณะใดที่เหมาะสมหรือไมเหมาะสม อยางไร  ใหเด็กลอง list กลุมสารเคมีและใหดู 
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website ของตางประเทศดวยทําใหนักศึกษามีสวนรวมในกิจกรรมมากขึ้น มีการฝกคิดไมใชเพียงแคการจํา

เพียงอยางเดียว  นอกจากนี้ยังทราบวาในรายวิชา biotech ของ อ.จิรกันยา กลุมวิชาชีวเภสัชศาสตร ก็เคย

จัดรูปแบบการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ โดยการใหนักศึกษาโตเวที ซึ่งรูสึกวาเปนผลดีตอ

นักศึกษาเชนกัน 

อ.จิรกันยา พงษเสฐียร กลุมวิชาชีวเภสัชศาสตรไดเลาถึงกิจกรรมโตเวทีที่เคยจัดในรายวิชา

เทคโนโลยีชีวภาพทางเภสัชศาสตร เร่ือง “คุณเห็นดวยหรือไมกับการทํา GMO” โดยกรรมการผูประเมินจะ

เปนอาจารยผูสอนและกรรมการจากขางนอก ซึ่งจะใชเกณฑตางกัน และในครั้งนั้นไดเรียนเชิญ ดร.ลักษณา

เปนกรรมการผูตัดสินดวย  ไดแบงนักศึกษาเปน 2 กลุมใหญ และนักศึกษาไดใชความคิดเต็มที่  ในการหา

ขอมูลมาโตวาที ทั้งฝายเสนอและฝายคานมีการ create ใชปายโปสเตอร บอรด แตงกลอน ไดอานบทความ

ตาง ๆ สืบคนขอมูล reviews เร่ืองโตแยงนี้ทางอินเตอรเนต  นับวาใหผลสําเร็จคอนขางดี นักศึกษาตั้งใจทํา

มาก โดยการโตวาทีนี้จัดใหอยูในชั่วโมงทาย ๆ ของรายวิชา 

อ.อุไรวรรณ อกนิตย รวมแลกเปลี่ยนเรียนรูเพิ่มเติมในเรื่องการสงงานและประเมินงานที่ใน T5 จะมี

การใชโปรแกรมสงงานได นักศึกษาสามารถดูงานของเพื่อนที่สงไปและประเมินได โดยที่เคยทดลองใชคือให

สงงานทาง e-mail และมีการ feedback กัน และเมื่อเร็ว ๆ นี้ในละครโทรทัศนไดมีฉากที่เกี่ยวของกับการเกิด

พิษจากยา แพยาซ้ํา ก็ไดใหนักศึกษาลองเขียนรายงานในลักษณะของ case-report ซึ่งเปนการฝกในการ

ปฏิบัติงานจริงของวิชาชีพเภสัชกรรม 

อ.นิภาพร เมืองจันทร ไดเสริมถึงรูปแบบการเรียนการสอนที่ใชการโตวาทีในรายวิชา Anatomy 2 

เชน ปอดกับหัวใจขาดอะไรรายกวากัน เด็กรูสึกชอบและสนุก แตที่ผานมาเนื้อหายังไมเขมขนนัก อยางไรก็ดี

นับเปนการกระตุนใหเด็กแสดงความคิดเห็น ไดมีสวนรวม และสามารถกระตุนใหเด็กเรียนรูดวยตนเองได 

ดร.จินตนา นภาพร ไดเสริมวากิจกรรมเหลานี้นาจะมีการบันทึกภาพไวเปนหลักฐานเพื่อประโยชนใน

การประกันคุณภาพการศึกษา 

ดร.วริษฎา ศิลาออน กลาวเพิ่มเติมวา ขอแคภายในป 2550 และ 2551 ในแตละกลุมวิชามีเพียง 1 

รายวิชา ที่ใชรูปแบบการเรียนการสอนแบบ student center มีการบันทึกภาพไว และอาจระบุรายละเอียดใน 

course syllabus ทําอะไรใหมีหลักฐานแสดงไว ซึ่งเปนสิ่งที่ดีกับนักศึกษาเรา  จากที่เคยสืบคนขอมูลมา 

พบวาวิชาภูมิคุมกันวิทยาพื้นฐาน คณะเทคนิคการแพทย ทํา   B cell cloning selection ไดเลือกรูปแบบการ

สอนโดยใหนักศึกษาเลนเกมสการแขงขันไขกุญแจ  หรือใชแบบจําลอง โตวาทีญัตติภูมิคุมกันวิทยา  ทั้งนี้ 

ตองการใหนักศึกษาคณะเภสัชศาสตรเรียนรูดวยความเขาใจท่ีเพิ่มขึ้น ไมขาดเรียน  อาจตองใชรูปแบบการ

กระตุนใหของสมนาคุณ  สรางแรงจูงใจใหเกิดกิจกรรมเหลานี้ 

ดร.จินตนา นภาพร เสริมวาการเรียนการสอนในรูปแบบบรรยายหรือปฏิบัติการที่เคยปฏิบัติกัน 

อาจารยประจําสถานี(station) จะเปนผูสุมผูนําเสนอเอง เปนการเตือนวานักศึกษาทุกคนตองรูขอมูล 

นักศึกษาจะระวังตัวเพิ่มขึ้น เปนการกระตุนใหผูเรียนเรียนรู ลักษณะนี้ยังไมเปน student center ที่เต็ม

รูปแบบ เนื่องจากยังขาดการบันทึก   สําหรับวัฒนธรรมไทยนั้น กรณีงานกลุม โจทยเดียวกันนักศึกษามักใชวธิ ี

cut and paste กันมา ในตางประเทศนั้น student center ineffective ขึ้นกับจํานวนนักศึกษาและจํานวน
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อาจารยที่เขาไปดูแล  การทํากิจกรรมจะมีการแบงหรือประสานงานกันเปน teamwork  ขอเสนอแนะในที่นี้จึง

เปนเรื่องจํานวนนักศึกษาและจํานวนอาจารยที่จําเปนตองมีความเหมาะสมกัน    

ผศ.อินทิรา ซาฮีร  เลาถึงประสบการณการสอนในวิชาวัฒนธรรมไทย เดิมกําหนดใหเปนวิชาบังคับ

เรียนในชั้นปที่ 3 และปที่ 4   ที่อาจารยตั้งประเด็นคําถามและเวียนดู มีคนเตรียมพูด นําเสนอขอคิดเห็น 

นักศึกษาเขาใจความคิดเห็นของเพื่อนในกลุม  ที่เคยทําคือแบงนักศึกษาเปน 10 กลุมและมีอาจารย 3 คน 

ผลัดกันเวียนดูนักศึกษาก็ชวยได การเรียนผานหลักสูตรจะมองปญหาไมเหมือนกัน ส่ิงที่เรียนรูคือ นักศึกษา

ตอบปญหาอยางไร  ในสวนของการบันทึกเปนหลักฐานนั้น เวลาไปประชุมตองมีขอคําถามนี้  อุปสรรค/

ปญหาในการเรียนการสอน  กิจกรรมใดทดลองทําแลวไดผล  จะมีปรากฏในบันทึกการประชุมของกลุมวิชา/

สาขาวิชา ซึ่งเทากับเปนการแลกเปลี่ยนกันดวย  และนําไปลองปรับใช   ในวิชาการทางบริหารธุรกิจ นักศึกษา

อาจไดคําตอบแตไมไดความรู  นําเสนอแคนั้นแตไมไดไปสืบคนจริง ไมไดตอยอด เปนสิ่งที่เกิดในวัฒนธรรม

ไทย การปรับเปลี่ยนความคิดเรื่องนี้ถือเปนเรื่องที่สําคัญไมแพการเรียนการสอนดวย    ปญหาสําคัญอีก

ปญหาหนึ่งของเด็กรุนใหมคือ อานแลวจับใจความไมได  อาจตองกระตุนมาก เปนชวงสั้น ๆ เชน ภาพ

ประกอบการอานยาว ๆ ทําไมได เด็กตองใชคําเปนทอน ๆ มาตอกัน มาเชื่อมขอความ   พฤติกรรมการสอน

ตองดูจริตของเด็กดวย  เด็กอาจจับใจความไมได  ตองชวยตัดหรือเอาประเด็นสําคัญขึ้นมา ตอง list ใหเด็ก

เลยวาจะใหตอบประเด็นไหนบาง  สภาพแวดลอมมีความแตกตางจากอดีต การตอยอดจากการคนยังเปน

เร่ืองยาก ตองคัดกรอง (censor)ใหเหมาะสม  หวังวาคณะจะสามารถบรรลุ KPI ขั้นต่ําได   

อ.จิรกันยา  พงษเสฐียร สอบถาม ผศ.อินทิรา เร่ืองคะแนนพัฒนาการ  ผศ.อินทิราไดยกตัวอยาง

รายวิชาสถานการณปจจุบัน มีนักศึกษา 20 คน มี G8 หรือ FTA ใหนักศึกษาเขาไปสืบคนขอมูล  ในครั้งแรก 

ฟ อาจมายืนอานกระดาษใหฟง   จะใชวิธีนําเสนอมาใหคะแนนพัฒนาการ เนื่องจากมีการนําเสนอบอยครั้ง

ขึ้น จะมีการพัฒนาหรือไม  อยางไร จากเดมที่เคยมีแค คะแนนการมีสวนรวม  เกณฑการพูด บางคนอาจเกง

ในเรื่องการเตรียมตัว  อาจารยผูสอนตองบอกวิธีการนําเสนอที่ดีในภาพรวม ไมวิจารณเปนรายคน   การ

นําเสนอไมเหมือนการทําขอสอบท่ีสามารถเตรียมตัวไวกอนได  เปนการพัฒนาบุคลิกภาพ ไมกระทบการเรียน    

ในเรื่องคะแนนพัฒนาการนั้น ตองระวังเพิ่มเติมเนื่องจากฐานของเด็กไมเทากัน เชนระดับ 3  5 และ 7  ความ

ยากของระดับ 3 พัฒนาการเปน 5 ไมเทากับ 5 พัฒนาการไปเปน 7 จึงตองใชเร่ืองบุคลิกภาพ ความขยัน 

ความตั้งใจรวมดวย  ในอนาคตนาจะเอามาใชในงานวิชาการได  

ดร.จุฑามาศ เชื้อทอง ไดรวมแลกเปลี่ยนประสบการณตรงจากการที่เคยถูกประเมินคะแนน

พัฒนาการจากคะแนนสอบโดยประเมินจากคะแนนสอบกลางภาคและคะแนนสอบปลายภาค  ซึ่งเปนเรื่องที่

ไมยุติธรรม เนื่องจากหัวขอที่เรียนก็มีผลกับคะแนนดวย 

ผศ.อินทิรา เสนอวาโดยสวนตัว จะไมนําคะแนนสอบมาใหคะแนนพัฒนาการ เพราะวาหัวขอที่สอบ

ในชวงกลางภาคผูเรียนอาจจะมีความเขาใจท่ีลึกซึ้งกวาหัวขอที่สอบในปลายภาค  จะอธิบายไดยากเมื่อคา

คะแนนออกมาแลว   ทําใหไมสามารถประเมินพัฒนาการที่เปลี่ยนไปได   

ผศ.ดร.สุภารัตน คําแดง หัวหนากลุมวิชาชีวเภสัชศาสตรไดเลาประสบการณจริงที่ประเมินคะแนน

พัฒนาการนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในรายวิชาสัมมนา 1 ซึ่งจะประเมินคะแนนพัฒนาการจากการ

นําเสนอการสัมมนาทั้ง 3 ครั้ง 
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ดร.จินตนา นภาพร กลาวเพิ่มวา อ.อรณีไดใชการประเมินพัฒนาการในการติดตามการเรียนการ

สอนในระดับบัณฑิตศึกษา  ดูวางานที่ไดรับมอบหมายหากนักศึกษายังทําไดไมดี ใหทางเลือกวาจะไปทํามา

ใหมหรือหากนักศึกษาพอใจแลวจะสงก็ได  ดูในเรื่องพัฒนาการโดยอาจใหคะแนนรวมไปในเรื่องเจตคติ คิด

เปน 30% เปนเชิงพัฒนาการและบุคลิกภาพ สําหรับนักศึกษาคณะเภสัชศาสตรในปจจุบันนั้นเปนชั้นเรียน

ใหญ มีนักศึกษาคอนขางมาก กลุมเภสัชเคมีและเทคโนโลยีเภสัชกรรมประเมินพัฒนาการรวมกับเจตคติ เปน

การประเมินโดยภาพรวม (overall) 
“กระจกเงาเรามีไวสองหนา 

เพื่อดูวาดีเดนเปนไฉน 

ถาอยากรูวาตวัครูเปนเชนไร 

เชิญดูศิษยที่ไดสั่งสอนมา” 

ทั้งนี้ จากเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูที่มีผูเขารวมการแลกเปลี่ยนเรียนรูจํานวน 42 คน สามารถสรุปผล

ตามแบบประเมินผลได ดังนี้  

ตอนที่ 1 สถานภาพทั่วไป             จํานวนผูตอบแบบสอบถามจํานวน 18 คน 

 จํานวนผูเขารวมประชมุ 

1. กลุมชีวเภสัชศาสตร 6 

2. กลุมเภสัชเคมีและเทคโนโลยีเภสัชกรรม 5 

3. กลุมเภสัชกรรมปฏิบัต ิ 5 

4. อื่น ๆ  ไมระบุ 2 

 
ตอนที่ 2  ความคิดเห็นตอการจัดประชุมสัมมนา 
ระดับความเหมาะสมหรือประโยชน : 5  มากที่สุด    4  มาก    3  ปานกลาง     2  นอย     1  นอยที่สุด 

ระดับความคดิเห็น 2.1 การบรรยาย 
5 4 3 2 1 

1. วิธีการนําเสนอ  12 (66.7%) 5 (27.8%) 1 (5.5%) 0 0 

2. ความนาสนใจของเนื้อหา 11 (61.1%) 6 (33.3%) 1 (5.6%) 0 0 

3. คุณภาพของสื่อและอุปกรณ 11 (61.1%) 6 (33.3%) 1 (5.6%) 0 0 

4. เวลาที่ใชในการนําเสนอ 5 (27.8%) 9 (50.0%) 3 (16.7%) 1 (5.6%) 0 

5. ความรูที่ไดรับจากการประชุม 5 (27.8%) 11 (61.1%) 2 (11.1%) 0 0 

ระดับความคดิเห็น 2.2  ขอมูลทั่วไป 
 5 4 3 2 1 

1. การประชาสมัพันธ 14 (77.8%) 4 (22.2%) 0 0 0 

2. ความเหมาะสมของสถานที่ 14 (77.8%) 4 (22.2%) 0 0 0 

3. อาหารและเครื่องดื่ม 10 (55.6%) 6 (33.3%) 2 (11.1%) 0 0 

4. บรรยากาศในการประชุม 6 (33.3%) 10 (55.6%) 2 (11.1%) 0 0 
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2.3 ขอเสนอแนะหรือขอคิดเห็นอื่นๆ               ไมมี 

ภาพบรรยากาศการสัมมนา 

 
 

วิทยากร - ดร.จนิตนา นภาพร  บรรยายความสําคัญของกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ  
 

 
Facilitator – ดร. จินตนา นภาพร  ดร.วริษฎา ศิลาออน  คณะกรรมการจัดการความรูในคณะเภสัชศาสตร  

ผศ.อินทิรา  ซาฮีร และ ผศ. กติติพร  โชปการ ผูแทนจากคณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยอบุลราชธาน ี 

รวมแลกเปลี่ยนเรียนรูเร่ืองการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ  ( Student Center Study) 
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คณาจารยคณะเภสัชศาสตร ผูเขารวมแลกเปลี่ยนเรียนรูเร่ืองการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ  

 
 

คณาจารยคณะเภสัชศาสตร ผูเขารวมแลกเปลี่ยนเรียนรูเร่ืองการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ  
***************************************** 
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